



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๕๘๐

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวม ข่าวก มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยศ้าข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม. พร้อมรับมือ ฝนตกหนัก ยกแผน เผชิญเหตุ อุทกภัยฯ เร่งระบายน้ำ สู่ระบบหลัก- ระบบรอง	matichon dailynews siamrath newtv bangkokbiznews mgronline ch๗ mcot tnnthailand fm๙๑bkk facebook.com/newtv	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจะมีฝนตกหนักร้อยละ ๖๐-๗๐ ของพื้นที่ และจะยังมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่ ๓๐ ส.ค.-๕ ก.ย.๖๔ กทม. ได้เตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามี กทม.ได้ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในพื้นที่ห่างไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่ทะเล โดยเร็ว กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะทั้งก่อน ฝนตก ระหว่างฝนตก และหลังฝนตก เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม ในการรับมือฝน พร้อมกำชับเร่งระบายน้ำในจุดเสี่ยงน้ำท่วมให้เร็วที่สุด หากการระบายน้ำเข้าสู่ระบบระบายน้ำหลักไม่สามารถทำได้เต็มกำลัง ก็ให้ เร่งระบายน้ำเข้าสู่ระบบระบายน้ำรอง หรือจุดย่อยแทน</p> <p>- นอกจากนี้ ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ มีแนวทาง ดำเนินการดังนี้ (๑) การประเมินความเสี่ยง จุดเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งจากน้ำหลากและฝนตกหนัก พร้อมแนวทางลดผลกระทบ (๒) ข้อมูลพื้นที่ เสี่ยงภัยน้ำท่วม และบัญชีศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับการอพยพ (๓) ข้อมูล การเตรียมความพร้อมของระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ และศักยภาพ ในการแก้ไขสถานการณ์ (๔) ข้อมูลบุคลากรและอุปกรณ์สนับสนุนการเผชิญเหตุ อุทกภัย (๕) แผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN) สำหรับเหตุที่เกิดขึ้นในกรณี ต่าง ๆ ตามระดับความรุนแรง (๖) แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เสี่ยง ในถนนสายหลักและถนนสายรอง และ (๗) การสื่อสาร แจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ และประสานงาน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเกิดภัย ซึ่งในการดำเนินการ ตามแผนดังกล่าวจะมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- เตรียมความพร้อมและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ รองรับสถานการณ์ฝนตกหนัก ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเร่งระบายน้ำท่วมขัง ในถนนสายหลัก รวมทั้ง ความคืบหน้าการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กรุงเทพฯ อาทิ ตรวจสอบ ประสิทธิภาพระบบการ ระบายน้ำ การขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ ผักตบชวา ล้างท่อ ระบายน้ำ เป็นต้น</p>
๒	กทม.เชิญชวน คนกรุงเทพฯ ร่วมกิจกรรม	ข่าวสด banmuang khaosod facebook.com/ruamduay	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการควบคุม โรคติดต่อ กทม.มีมติเห็นชอบปรับมาตรการตามข้อกำหนดเพื่อให้กิจการ/ กิจกรรม เปิดดำเนินการได้ในวันที่ ๑ ก.ย.๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้าง</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วม กิจกรรม Big Cleaning Day</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	Big Cleaning Day		ความปลอดภัยให้กับประชาชน กทม.ขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในสถานที่ของตนเอง โดยพร้อมเพรียงกัน โดย กทม.กำหนดจัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดพื้นที่ สาธารณะทั่วกรุงเทพฯ ในวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๓.๓๐ น. โดยสำนัก สิ่งแวดล้อม สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต ๕๐ เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริเวณ สถานที่สาธารณะ อาทิ ถนน ทางเท้า ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง สวนสาธารณะ	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19	หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ในสถานที่ตั้งของตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19
๓	กทม.รับมอบ เตียงเหล็ก ปรับระดับได้ ๔๖๑ เตียง จากกระทรวง การคลัง ให้บริการ ผู้ป่วยโควิด-19 ใน รพ.สนาม	nationtv banmuang board.postjung mgronline facebook.com/permalink facebook.com/ucdnews facebook.com/Sumnak kaow	- พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังรับมอบเตียงเหล็กปรับระดับได้ ๔๖๑ เตียง จากกรมศุลกากร กระทรวงการคลังว่า กทม.ขอขอบคุณ กระทรวงการคลัง และกรมศุลกากร โดยนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย โควิด-19 ที่โรงพยาบาลสนามของ กทม. ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล รักษาผู้ป่วยและลดการแพร่ระบาดของโรค โดยกรมศุลกากรจะนำส่งเตียงไปที่ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ ๒ (ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา หนองจอก) ๒๕๐ เตียง และโรงพยาบาลเอราวัณ ๓ (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ห้วยขวาง) ๒๑๑ เตียง ซึ่งเตียงเหล็กปรับระดับได้ดังกล่าวมีขนาด ๕ ฟุต รองรับน้ำหนักได้ ๓๐๐ กิโลกรัม มีความแข็งแรงทนทาน กทม.จะนำไปสับเปลี่ยนกับเตียงเดิม ซึ่งเป็นกระดาด และเริ่มเสื่อมสภาพ เนื่องจากมีอายุการใช้งานเฉลี่ย ๕-๖ เดือน	<u>ด้านบวก</u> - รับมอบเตียงเหล็กปรับระดับได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการ ดูแลผู้ป่วยโควิด-19ที่โรงพยาบาล สนามของ กทม. จากกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ ตามแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมแจ้งช่องทางการร่วม บริจาค
๔	ผู้บริหาร กทม. เร่งติดตาม ปัญหาน้ำท่วม จากสถานการณ์ ฝนตกหนัก ต่อเนื่อง	แนวหน้า naewna thainews banmuang dailynews	- นายศักดิ์ชัย บุญมา รพว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก เขตลาดกระบังและเขตหนองจอก เพื่อตรวจปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกหนัก ในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำในคลองสำคัญ เช่น คลองประเวศบุรีรมย์ คลองลำประเทวี มีระดับสูงเกินค่าวิกฤต ทำให้น้ำไหลเอ่อเข้าท่วมชุมชน ที่อยู่ริมคลองฯ ได้สั่งการให้สำนักการระบายน้ำ (สนน.) เร่งระบายน้ำคลองสายหลัก โดยสูบน้ำตามสถานีและอุโมงค์ระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ และเร่ง ลดระดับน้ำในคลองให้อยู่ในระดับควบคุม ทั้งนี้ สนน.ได้ติดตามสภาพอากาศ ตรวจจกลุ่มฝนด้วยเรดาร์และลดระดับน้ำคูคลองด้วยสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ ระบายน้ำต่าง ๆ เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้น พร้อมส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (หน่วย BEST) หน่วยเก็บขยะ หน่วยติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่ (โม่บายยูนิท) เข้าพื้นที่ประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วม เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน	<u>ด้านบวก</u> - ติดตามเร่งรัดแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ กรุงเทพฯ	- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่ง ระบายน้ำท่วมขังในถนน สายหลัก ชุมชน หมู่บ้าน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ พร้อมแจ้งเตือน สถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่อง
			- นายเกียรติยศ สุตลาภา รพว.กทม. กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่อง		

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทำให้ระดับน้ำในคลองหนองตะกั่วและคลองหัวตะเข้สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดน้ำขังรอการระบายบริเวณถนนลาดกระบัง สำนักงานเขตลาดกระบังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม พร้อมทั้งบล็อกน้ำโดยนำกระสอบทรายปิดท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำไหลกลับเข้าถนน จากนั้นสูบน้ำบนถนนระบายลงสู่คลองหนองตะกั่วและคลองหัวตะเข้ พร้อมประสาน สนน.เพื่อบริหารจัดการน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ โดยให้ยกบานประตูระบายน้ำลาดกระบังให้สูงขึ้นกว่าเดิม เพื่อลดระดับน้ำในคลอง รวมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม เพื่อเร่งระบายน้ำในคลองและรองรับปริมาณฝนที่อาจตกมาอีกสำหรับชุมชนและหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขัง อาทิ ชุมชนลำพุทรา ชุมชนหลังวัดลานบุญ ได้มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ปรับปรุงห้องน้ำและห้องสุขา มอบไม้พาลาส (ไม้ล้าง) สำหรับยกระดับเป็นทางเดินเข้า-ออก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมภายในหมู่บ้าน และมอบหมายสำนักงานเขตสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม หากพบชุมชนหรือหมู่บ้านได้รับผลกระทบให้ดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน</p>		
๕	<p>กทม.ร่วมแถลงข่าว “ผนีกกำลังสร้างวิถีใหม่เพื่อเด็กและเยาวชนไทย”</p>	banmuang	<p>- นายชจิต ชัชวานิชย์ รป.กทม. กล่าวหลังร่วมแถลงข่าว “ผนีกกำลังสร้างวิถีใหม่เพื่อเด็กและเยาวชนไทย” พร้อมด้วยนายจตุ ไรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่า กทม.มีส่วนร่วมในการสร้างวิถีใหม่เพื่อเด็กและเยาวชนไทยในด้านต่าง ๆ ทุกมิติ อาทิ ด้านพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ กับกระบวนการช่วยเหลือเด็กในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยดำเนินการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ (๑) สำนักงานแพทย์ มีศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี (Osc) ประจำโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ๑๑ แห่ง ทำหน้าที่ช่วยเหลือเด็กที่ถูกทำร้าย ถูกทารุณกรรม ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทางจิตใจ หรือเลี้ยงดูไม่เหมาะสม (๒) สำนักอนามัย มีศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ แห่ง ในพื้นที่ ๕๐ เขต มีนักสังคมสงเคราะห์ทำหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือกรณีมีเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครอง โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๓) สำนักงานเขต ๕๐ เขต โดยผู้อำนวยการเขตเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับเขต มีอำนาจหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (๔) สำนักพัฒนาสังคม มีภารกิจในการขับเคลื่อนกลไกการคุ้มครองเด็ก</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักพัฒนาสังคม สำนักแพทย์ สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามภารกิจดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ระดับจังหวัด ด้วยการเป็นหลักในการจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก กรุงเทพมหานคร รวมถึงด้านการดำเนินงานด้านเด็กของศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร กทม.มีศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานครที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ๗ แห่ง ซึ่งทุกศูนย์ฯ มีวัตถุประสงค์ให้บริการแก่กลุ่มเด็กเร่ร่อน เด็กในภาวะยากลำบาก เด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ ให้ได้รับสวัสดิการ การสงเคราะห์และการคุ้มครองสวัสดิภาพตามความต้องการขั้นพื้นฐานและสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
๖	กทม.มอบรางวัลโครงการลดใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานในศาลาว่าการ กทม.ดินแดง	แนวหน้า เดลินิวส์ naewna dailynews	- นายชาติวี วัฒนเขจร รป.กทท. กล่าวหลังมอบรางวัลและโล่เกียรติยศโครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) โดยสำนักสิ่งแวดล้อม (สสส.) ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จัดทำโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ร่วมกันใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืนว่า ผลการประกวดโครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานภายในศาลาว่าการ กทม. (ดินแดง) แบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ (๑) ประเภทหน่วยงานที่สามารถลดใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุด ๓ รางวัล ได้แก่ สำนักการระบายน้ำ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชมเชย ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักอนามัย (๒) ประเภทอาคารประหยัดพลังงาน ได้แก่ อาคารสำนักการระบายน้ำ และ (๓) ประเภทกิจกรรมที่ชื่นชอบและมีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่น (Popular vote) โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้คะแนนโดยคัดเลือกจากกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเข้าร่วมประกวด ๒๖ กิจกรรม หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด ๒ ลำดับแรก ได้แก่ กิจกรรมคำขวัญโดดเด่นประจำใจรู้ใช้ประหยัดไฟฟ้าและคลิปประหยัดไฟโดนใจวัยเราจากสำนักการระบายน้ำ และกิจกรรม My Boss My Hero Reduce Energy จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล	<u>ด้านบวก</u> - ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน	- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดโครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานภายในศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร (ดินแดง) พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน
๗	ปรับปรุง ๖ ย่านในกรุงเทพฯ รองรับนักท่องเที่ยว	แนวหน้า เดลินิวส์ ไทยรัฐ naewna dailynews thairath	- นายสมบุรณ์ หอมมาน ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สทท.) กล่าวถึงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนไม่สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ เช่นที่ผ่านมา กทม.โดยหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักวัฒนธรรม กีฬา	<u>ด้านบวก</u> - จัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวใน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ภายหลัง สถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลาย		<p>และการท่องเที่ยว สำนักงานโยธา สำนักงานจราจรและขนส่ง สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานเขต ๕๐ เขต และชุมชนต่าง ๆ จึงได้เตรียมความพร้อมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อจัดเตรียมสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ให้เกิดความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งด้านสาธารณูปโภค การทะนุบำรุงส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวของท้องถิ่น</p> <p>- สวท. มีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านต่าง ๆ ในพื้นที่ ๖ กลุ่มเขตเพื่อกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยว ๑ เขต ๑ เส้นทาง และ ๑ กลุ่มเขต ๑ เส้นทาง โดยได้พิจารณาส่งเสริมการท่องเที่ยว ๖ ย่าน ได้แก่ ย่านคลองบางหลวง ย่านสวนลอยฟ้า เจ้าพระยา ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์ ย่านคลองผดุงกรุงเกษม ย่านหัวตะเข้ (วัดลานบุญ-ตลาดหัวตะเข้-วัดสุทธาโภชน์) และย่านวัดกระทุ่มเสือปลา-วัดมหาบุศย์</p>		พื้นที่ กรุงเทพฯ ฯ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์